



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๓๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๗๘๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๕๙๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล  
เบี้ยยังชีพ และได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแจ้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับ  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ  
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการ  
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ความละเอียด  
ทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังบันทึกรายการปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ได้ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ ถูกต้อง  
ตรงตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงจำเป็นต้องเปิดระบบเพื่อบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ และคนพิการแยกจากหน้ารายการบันทึกข้อมูล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล  
ตรวจสอบข้อมูลในระบบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากไม่ครบถ้วน ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้เข้า  
ระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ตั้งแต่วันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจ “ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น” ให้คลิกลิงค์ รายการ “แก้ไขข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ด้านล่างก่อนการ  
ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบ

๒. ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบของรายการ “แก้ไขข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ด้วย  
ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสเดิม

๓. กรณีที่รายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่รายการไม่ปรากฏในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมโดย กดเลือกรายการ “เพิ่มข้อมูล” ในเมนูด้านซ้ายมือ กรอกรายการใน  
แบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว กด “บันทึก” ซึ่งจะต้องปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”

/๔. กรณีรายชื่อ...

๔. กรณีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรากฏในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่มีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการกดยกรายการ “แก้ไข” ด้านหลังขวามือ แล้วดำเนินการแก้ไข ข้อมูลในรูปแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วจึงกด “บันทึก” ซึ่งจะต้องปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”

๕. กรณีรายชื่อปรากฏในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่มีข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ จะต้องดำเนินการลบข้อมูลรายชื่อนั้น แล้วดำเนินการเพิ่มข้อมูลใหม่ เช่นเดียวกับการดำเนินการตามข้อ ๓.

๖. กรณีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เสียชีวิตหรือถึงแก่กรรมแล้ว หรือย้ายที่อยู่ หรือขาดคุณสมบัติ หรือสละสิทธิ ให้กดยกรายการ “จำหน่าย” เพื่อเข้าทำรายการ แล้วกดยสถานะช่อง “ถึงแก่กรรม” “ย้ายที่อยู่” “ขาดคุณสมบัติ” และ “สละสิทธิ” กด “บันทึก” ซึ่งจะต้องปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ รายการที่จำหน่ายแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

เมื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูล แก้ไข จำหน่าย แล้วสามารถตรวจสอบรายการได้ด้วยการเลือกกด “ค้นหา” ในเมนูค้นหาด้านซ้ายมือ แต่จะไม่สามารถเรียกรายงานได้ในวันที่บันทึกข้อมูล เนื่องจากต้องรอการประมวลผลจากส่วนกลางก่อนจึงจะสามารถตรวจได้ในวันถัดไป กรณีการรายงานเพื่อของบประมาณเพิ่มเติม ให้ดำเนินการพิมพ์จากหน้า “รายงานสรุปผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ” เพื่อประกอบกับแบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ให้จังหวัดแจ้งกำชับให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุष्ฎี สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ - ๔๑๓๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๒